



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า A๗ มูลค่าข่าว ๘๑,๐๐๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กลุ่มทุนจีนสนใจอุโมงค์ทางด่วนตาก-แม่สอด

โพสต์ทูเดย์ > **กลุ่มทุนจีนสนใจลงทุนขุดอุโมงค์ สร้างทางด่วนตาก-แม่สอด พร้อมลงทุนแผนล้านรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ**

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาผวจ.ตาก เปิดเผยว่า ได้กำหนดพื้นที่ขุดเจาะอุโมงค์และสร้างทางด่วนตาก-แม่สอด โดยเริ่มต้นเส้นทางจากบริเวณหน้าทางเข้าน้ำตกกลานสูง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก และจุดสุดท้ายที่บริเวณหน้าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตเทศบาลนครแม่สอด ระยะทางประมาณ 38-40 กม. เวลาเดินทาง 25-30 นาที โดยกลุ่มทุนจีนสนใจที่จะมาลงทุน

“จากการนำนักธุรกิจบริษัทใหญ่ชั้นนำของประเทศจีนมาดูโครงการต่างๆ ในพื้นที่แม่สอด ซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่แล้ว ยังมีการศึกษาในด้านสิทธิพิเศษที่จะให้นักลงทุน ข้อมูลด้านแรงงาน โดยนักลงทุนจีนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องการเจาะอุโมงค์ โดยจะนำข้อมูลไปหารือกับรัฐบาลและนักลงทุนในประเทศจีน ความเป็นไปได้

นั้นนักธุรกิจจีนพร้อมจะมาร่วมลงทุนและมาลงทุนประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้าทางรถรับการเป็นประตูของอาเซียน นครแม่สอด-เมียวดี” นายเทอดเกียรติ กล่าว

ด้าน นายหัสนัย แก้วกุล ประธานสภาหอการค้าจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจจากเมืองตองยี เมืองหลวงของรัฐฉาน ประเทศพม่า โดยประธานสภาหอการค้าตองยีพร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานเรื่องระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ จ.พะเยา เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน

มีความสนใจที่จะวางแผนความร่วมมือทางการค้าที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างจ.พะเยา กับตองยี เพื่อเชื่อมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดกับประเทศคู่ค้าในอาเซียนในอนาคตด้วย

นายหัสนัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้คณะหอการค้าตองยียังสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อปหลากหลายชนิดของจ.พะเยา ซึ่งการเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าดังกล่าว จะทำให้เป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

“เป็นโอกาสดีของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปที่จะมีตลาดรองรับสินค้า เมื่อสามารถสร้างระบบการตลาดรองรับสินค้าแล้ว การวางระบบและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมีความเป็นไปได้ เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารปลอดภัย สินค้าที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี” ประธานหอการค้าพะเยา กล่าว ■

